

Văn Bàn, ngày 27 tháng 01 năm 2022

THƯ CẢM ƠN

Kính gửi: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị
Các cá nhân, nhà hảo tâm


Trong thời gian vừa qua, trước tình hình diễn biến phức tạp xảy ra tại huyện và trực tiếp tại Bệnh viện đa khoa huyện Văn Bàn. Với sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của huyện, ngành Y tế, Bệnh viện đã thực hiện truy vết, cách ly, phong tỏa và khoanh vùng có hiệu quả tại đơn vị, giảm thiểu mức thấp nhất hậu quả nặng nề do dịch Covid-19 gây ra.

Trong thời điểm thực hiện các biện pháp cách ly phòng chống dịch Covid-19, các cán bộ viên chức đã không ngừng cố gắng, mỗi một cá nhân đều làm việc hết công suất, có khoa phòng chỉ còn 3-4 đồng chí ở trực tiếp tại khoa điều trị và chăm sóc người bệnh với tinh thần quyết tâm chống dịch, đồng thời phải đảm bảo các điều kiện chăm sóc sức khỏe cho nhân dân nằm điều trị tại Bệnh viện. Và cũng trong điều kiện đó, với những tấm lòng vàng, tinh thần tương thân tương ái cùng chung tay hỗ trợ đẩy lùi dịch bệnh, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, các cá nhân, nhà hảo tâm đã đồng hành, quan tâm sâu sắc, chia sẻ ủng hộ những nhu yếu phẩm, vật dụng thiết yếu, cùng những bữa ăn ấm áp tới các cán bộ viên chức trong Bệnh viện. Việc làm đó là nguồn động viên, cổ vũ hết sức lớn lao đối với cán bộ y tế trong Bệnh viện, đồng thời cũng là nghĩa cử cao đẹp mang đặc trưng truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Thay mặt cho Bệnh viện đa khoa huyện Văn Bàn, xin được gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới các cơ quan, tổ chức, đơn vị, các cá nhân, nhà hảo tâm đã dành những tình cảm quý báu cho cán bộ viên chức trong đơn vị, cùng chung tay khắc phục hậu quả của dịch bệnh, sẽ tiếp tục đồng hành cùng ngành Y tế huyện phòng chống dịch bệnh Covid-19 và thực hiện mục tiêu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân huyện nhà. Nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần sắp tới xin được gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các cơ quan, tổ chức, đơn vị, các cá nhân, nhà hảo tâm, chúc một năm mới mạnh khỏe- an Khang- thịnh vượng.

Xin chân thành cảm ơn!

GIÁM ĐỐC



(Handwritten signature)

Phạm Nhật Tuấn